

รายงานการประชุม
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2556
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ ลิทธิโชคชัยวุฒิ		รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
2. ดร.ดำรงศักดิ์	เป็กทอง	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. นางสาวธัญญารัตน์	อินทร์เมือง	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองฯ
4. นางสาวกาญจนาธิดา	จินาพันธุ์ธัญญา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. นางสาวสิริลักษณ์	รุ่งธนาภรณ์ชัย	นักประชาสัมพันธ์
6. นางสาวสุธาสิณี	น่วมด้วง	นักวิชาการศึกษา
7. นายนภดล	ศรีสว่าง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นายประกาศิต	นทีประสิทธิ์พร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ลาป่วย)

1. นางสาววันวิภา	สายหยุด	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
------------------	---------	---------------------

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ระเบียบวาระที่ 1.1 การจัดทำบัตร NU Club card ภายใต้โครงการด้วยรักและผูกใจให้ว่าที่ศิษย์เก่า
สรุปเรื่อง**

ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะดำเนินการจัดโครงการด้วยรักและผูกใจให้ว่าที่ศิษย์เก่า ในช่วงเดือน ธันวาคม 2556 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับว่าที่ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา 2555 โดยมีการจัดซุ้มแสดงความยินดี และจัดทำบัตร NU Club card เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ให้แก่ศิษย์เก่า นั้น

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงเดือนธันวาคม 2556

มติ

ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายคุณสุธาสิณี น่วมด้วง ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1.2 การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.

สรุปเรื่อง

ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัดประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม เอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น ทั้งนี้จักได้นำเสนอไปยังกองกฎหมายเพื่อนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

มติ

ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายคุณกาญจนา จินาพันธุ์นิชาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1.3 สรุปผลการจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจรเขตภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2556 (ช่วงที่ 3)

สรุปเรื่อง

ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจรเขตภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2556 (ช่วงที่ 3) “Marketing and Brand Building และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า มน.” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นั้น

ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มีความห่วงใยว่า การจัดโครงการที่กำหนดหัวข้อการอบรมที่แคบเกินไป อาจทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนน้อย ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณการลงทุนที่จัดไป จึงได้มอบหมาย กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดำเนินการนำปัญหาที่พบจากการจัดโครงการทั้ง 3 ช่วง (3 จังหวัด) มาดำเนินการปรับปรุง แก้ไขกระบวนการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป และต้องจัดโครงการเพื่อต่อยอดให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ ของศิษย์เก่าที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2556

มติ

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) เพื่อจัดส่งทางอีเมลไปถึงศิษย์เก่า สรุปเรื่อง

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มีนโยบายให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดำเนินการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) โดยขอให้เริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2557 (ผลิตและจัดส่งอีเมล 2 เดือนต่อครั้ง) โดยเน้นเนื้อหาที่เป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้ศิษย์เก่า การสร้างกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของเครือข่ายแต่ละกลุ่ม/จังหวัด/อาชีพ หรือคนที่เกิดในเดือนเดียวกัน การแจ้งสิทธิประโยชน์ให้ศิษย์เก่า การแจ้งข่าวสารเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันร่วมกัน เป็นต้น

มติ

ที่ประชุมรับทราบ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับนโยบายดังกล่าวเพื่อนำมาดำเนินการ โดยมอบหมายคุณสิริลักษณ์ รุ่งธนาภิษฐ์ และคุณประกาศิต นทีประสิทธิ์พร เป็นผู้รับผิดชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2557

สรุปเรื่อง

ตามที่กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดำเนินการพิจารณาจัดโครงการประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 11 โครงการ โดยได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ	คุณกาญจนาธิดา จินาพันธ์นิศา
2	โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน/กลยุทธ์	ไม่ใช้งบประมาณ	คุณกาญจนาธิดา จินาพันธ์นิศา
3	โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์	ไม่ใช้งบประมาณ	คุณวันวิภา สายหยุด
4	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน	ไม่ใช้งบประมาณ	คุณนภดล ศรีสว่าง คุณประกาศิต นทีประสิทธิ์พร
5	โครงการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น	ไม่ใช้งบประมาณ	คุณวันวิภา สายหยุด
6	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	ไม่ใช้งบประมาณ	คุณสิริลักษณ์ รุ่งธนาภิษฐ์
7	โครงการผลิตรายการวิทยุ "ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง"	ไม่ใช้งบประมาณ	คุณสิริลักษณ์ รุ่งธนาภิษฐ์
8	โครงการด้วยรักและผูกใจให้ว่าที่ศิษย์เก่า	ไม่ใช้งบประมาณ	คุณสุธาสินี น่วมด้วง
9	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเป็นศิษย์เก่าสู่อาเซียน	139,740 บาท	คุณสุธาสินี น่วมด้วง
10	โครงการสำรวจเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่า	160,260 บาท	คุณกาญจนาธิดา จินาพันธ์นิศา
11	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมศิษย์เก่าทุกคณะ	ไม่ใช้งบประมาณ	คุณนภดล ศรีสว่าง คุณประกาศิต นทีประสิทธิ์พร

มติ

ที่ประชุมรับทราบ โดยรองอธิการบดีให้ดำเนินการทบทวนปรับปรุงประมาณในแต่ละโครงการตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 5.1 การคัดเลือกนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2556-2558 จะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยต้องมีการพิจารณาคัดเลือกนายกฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 นั้น

มติ

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้มอบหมายให้คุณวันวิภา สายหยุด ประธานงานนายกสมาคมฯ เพื่อทำการนัดหมายการประชุม ภายในวันที่ 13 กันยายน 2556

ระเบียบวาระที่ 5.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 ของมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 41 (5/2556) ได้มีความเห็นเพิ่มเติมในรายงานผลการตรวจสอบและได้เสนอท่านอธิการบดีเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ อธิการบดีสั่งการให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2557 เป้าหมายและนำเสนออธิการบดีภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 นั้น

มติ

ที่ประชุมรับทราบ โดยนัดหมายผู้ช่วยอธิการบดีฯ มาเป็นประธานการประชุมในวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

ธัญญารัตน์

(นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันวิภา

(นางสาววันวิภา สายหยุด)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม